



จดหมายข่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

FMS NEWSLETTER : KPRU

ฉบับที่ 73 ปีที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2568

ที่ปรึกษา:

- ◆ ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ

บรรณาธิการ:

- ◆ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนันต์
- ◆ ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
- ◆ อ.ชลธิชา แสงงาม
- ◆ ผศ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ
- ◆ ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย

กองบรรณาธิการ:

- ◆ นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
- ◆ นางมัทรี ขาวจ้อย
- ◆ นางสาวนัฐรินทร์ พิชาติปัญญา
- ◆ นางสาวสมิตรา หอมอรุณ
- ◆ นายอมร วรรณารักษ์
- ◆ นายชिरวิทย์ กรรณิกา
- ◆ นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
- ◆ นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา
- ◆ นายณัฐพล วรรณสุทธะ
- ◆ นายณัฐภากร บุญคำ

ผู้จัดทำ:

- ◆ นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา

สถานที่ติดต่อ:



คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000



<https://fms.kpru.ac.th/>

◆ พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ถวายพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2568



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ถวายพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑสถานเรือนไทย) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ ค่ายผลงานวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ◆



เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมค่ายผลงานวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชววรรณ วิงวอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการในตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมาย SDGs: ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” ◆



เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมาย SDGs: ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs และตัวชี้วัดระดับสากลและระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร รวมถึงสนับสนุนแนวทางในการติดตามและประเมินผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ , ดร.ลักษณนารา ขวัญชุม รองผู้อำนวยการ และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2568 ◆



เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วม กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2568 เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ◆



เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายเป็นคณะเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ รตน์คำท้าว ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ นาคณาคุปต์ ◆



เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากรไปรดน้ำดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ นาคณาคุปต์ ซึ่งเป็นคนบดินคนแรกของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ บ้านพักผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ นาคณาคุปต์

◆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ◆



เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



♦ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ♦



เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 8A อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

♦ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ♦



เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการอภิปรายเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ **อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น** ◆



เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม และการประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและสถานประกอบการ (Talent Mobility) จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือ SROI ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยสำนักบริการวิชาการและจัดการรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

◆ **กิจกรรมสงกรานต์ "KPRU สวมผ้าไทย ห่มสไบ ใส่โจงสงกรานต์ สืบสานประเพณี"** ◆



เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ "KPRU สวมผ้าไทย ห่มสไบ ใส่โจงสงกรานต์ สืบสานประเพณี" เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร